



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

เครือข่ายสหกรณ์ชวนสวนกาแฟจับมือเหนียวแน่น เตรียมบุกตลาดโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภค

จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจรขึ้นในปี ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ที่ปลูกกาแฟมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตกาแฟของเกษตรกร โดยแรกเริ่มมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๓ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะเล จังหวัดชุมพร และกลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร. จังหวัดระนอง



ตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ กันอย่างเหนียวแน่น จนถึงปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ๑๙ แห่ง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ๙ แห่ง จังหวัดระนอง ๕ แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แห่ง และจังหวัดเชียงราย ๒ แห่ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรวม ๙,๒๐๕ คน ปริมาณผลผลิตในพื้นที่ประมาณ ๖,๑๖๐ ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของปริมาณผลผลิตกาแฟทั้งประเทศ ซึ่งสหกรณ์ในภาคใต้จะรวบรวมกาแฟโรบัสต้า และสหกรณ์ในภาคเหนือจะรวบรวมกาแฟอาราบิก้า เมื่อฤดูกาลผลิต ๒๕๕๖/๕๗ สามารถรวบรวมผลผลิตได้ทั้งสิ้น ๓,๔๒๓.๔๕ ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า ๒๔๓.๔๔ ล้านบาท และยังมีสหกรณ์ ๔ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะเล จังหวัดชุมพร กลุ่มเกษตรกรทำสวนจปร. จังหวัดระนอง และสหกรณ์ดอยสะเก็ด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปกาแฟ เป็นสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด และกาแฟ ๓ in ๑ สร้างมูลค่าธุรกิจกว่า ๑๗.๕๒๒ ล้านบาท



แนวโน้มความนิยมในการบริโภคกาแฟของคนไทยยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการที่มีร้านขายกาแฟสดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้โอกาสในการขยายธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรยังมีอนาคตที่สดใส

และยังมีตลาดที่พร้อมรองรับผลผลิตกาแพขของสถาบันเกษตรกรอีกมาก เพียงแต่เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแพต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้ในการผลิตและแปรรูปกาแพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมถึงลดต้นทุนในการผลิตและสร้างอำนาจต่อรอง เพื่อรักษาเสถียรภาพในด้านราคาผลผลิตกาแพให้กับเกษตรกรสมาชิก ได้เกิดความเชื่อมั่นว่าอาชีพปลูกกาแพจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองได้

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจกาแพของเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ผลผลิตกาแพของสถาบันเกษตรกร เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายผู้ปลูกกาแพเข้าร่วมประชุม กว่า ๘๐ คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตกาแพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และยกระดับการดำเนินธุรกิจกาแพของสถาบันเกษตรกรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการดำเนินธุรกิจกาแพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนกาแพไปดูแปลงผลิตกาแพที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการกาแพในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก เยี่ยมชมธุรกิจกาแพของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด และรับฟังการบรรยายทิศทางและโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจกาแพไทย จากนายกสมาคมกาแพและชาไทย รวมถึงเปิดเวทีประชาสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจกาแพระหว่างสถาบันเกษตรกรกับผู้ประกอบการด้วย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กล่าวว่า เครือข่ายธุรกิจกาแพของสถาบันเกษตรกรได้มีการพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับและเกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางในการพัฒนาจากนี้ไป กรมฯจะเน้นเรื่องการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตกาแพ ควบคุมคุณภาพผลผลิตตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว รวบรวมผลผลิตส่งสหกรณ์ เพื่อเข้าโรงอบ โรงคั่ว ก่อนจะนำวัตถุดิบไปแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าระดับอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจการรวบรวมผลผลิตกาแพในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม โดยต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้รวบรวมกาแพส่งขายให้สหกรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งให้เห็นโอกาสที่ยังมีความต้องการและเปิดกว้างพร้อมรองรับผลผลิตกาแพจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากกระแสการบริโภคกาแพภายในประเทศยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแพยังขึ้นชอประชาตีกาแพที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิต

“สิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อไป คือ การผลักดันให้กาแพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถนำไปวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการบริโภคกาแพได้มากขึ้น และจะกระจายสินค้ากาแพไปสู่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วย” นายเชิดชัย กล่าว

ปัจจุบันการผลิตกาแพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีจุดแข็งคือ มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกาแพทั้งในภาคใต้และภาคเหนือ มีหน่วยงานของรัฐ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนในองค์ความรู้ด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาด รวมถึงจัดหาเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกู้ วงเงิน ๖๕ ล้านบาท ให้สถาบันเกษตรกร ๑๒ แห่ง ได้กู้ยืมไปรวบรวมกาแพจากสมาชิกพร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจกาแพของสหกรณ์ในรูปแบบเครือข่ายที่เกื้อกูลกันทำให้เกิดความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพในด้านราคา แต่ขณะเดียวกันสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจกาแพ ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่ และยังมีขาดอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงช่องทางการตลาดที่จะรองรับสินค้าอย่างไม่กว้างพอ และอยู่ในวงจำกัด ดังนั้น เครือข่ายกาแพของสถาบันเกษตรกรจึงต้องร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ในการรักษาจุดแข็งนี้ไว้และแก้ไขในเรื่องจุดอ่อนที่ยังเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจกาแพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์กาแพต้องมีความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือแบ่งปันกันในด้านต่าง ๆ และพร้อมสำหรับการขยายตลาดจำหน่ายกาแพสำเร็จรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปสู่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ และห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตกาแพของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและการยอมรับจากผู้บริโภคต่อไป













